

มติ/ข้อสั่งการการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖
และการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ผ่านระบบ วิดีทัศน์ทางไกล
(Video Conference System) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

ตามหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุดที่ รย ๐๐๑๗.๒/ว ๓๔๙๖ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	ประเด็น/ข้อสั่งการ	มอบหมายหน่วยงาน
๑	เร่งรัดการก่องหนผู้กักเงินลงทุนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งหากล่วงเลยระยะเวลา งบประมาณอาจจะพบได้	- แขวงทางหลวงชนบท ระยอง เงินเหลือจ่าย - ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง - อำเภอบ้านค่าย - อำเภอเขาชะเมา - อำเภอบ้านฉาง - อำเภอปลวกแดง
๒	งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น ให้พิจารณาปรับกิจกรรมให้เหมาะสม สอดคล้องกับห้วงเวลา ฤดูกาล และเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ภายในเดือนสิงหาคม โดยให้แล้วเสร็จทุกกิจกรรมภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งนี้ ให้กำกับ/ เร่งรัดผู้รับจ้างเข้าทำงานทันทีหลังจากลงนามในสัญญาแล้ว	ทุกส่วนราชการ/อำเภอ ที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ (งบดำเนินงาน และงบ รายจ่ายอื่น)
๓	งบลงทุน ให้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวงงานแผน/ผลการ ดำเนินงานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยถือปฏิบัติตามมาตรการด้าน การงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท เป้าหมายการใช้ จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	ทุกส่วนราชการ/อำเภอ ที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ (งบลงทุน)
๔	ให้ทุกส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายงานผลการดำเนินงานให้ จังหวัดระยองทราบเดือนละ ๒ ครั้ง ทุกวันที่ ๑๕ และวันที่ ๓๐ เป็นประจำ ทุกเดือน โดยดำเนินการตามหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย ๐๐๑๗.๒/ ว ๑๔๙๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยเคร่งครัด	ทุกส่วนราชการ/อำเภอ ที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ
๕	ให้ส่วนราชการ/อำเภอ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายงานผลการดำเนิน โครงการผ่านระบบติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการของจังหวัด/กลุ่ม จังหวัด (PADME) ของกระทรวงมหาดไทย โดยให้บันทึกข้อมูลรายละเอียด โครงการ และความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเป็นประจำและปรับปรุงข้อมูล ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน	ทุกส่วนราชการ/อำเภอ ที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ
๖	หากมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม หรือไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ให้ส่วนราชการ/อำเภอ รายงานจังหวัดระยอง ทราบโดยด่วน เป็นลายลักษณ์อักษร	ทุกส่วนราชการ/อำเภอ ที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ